



ที่ NCL-M 15/61

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 และสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (อ้างอิงที่ NCL-M 11/61 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เข้าผู้คอนเทนเนอร์ เลิกกิจการ เนื่องจาก Buss Capital GmbH ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจให้กับ Legacy ไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้กับ Legacy ต่อไปได้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวประสบภาวะล้มละลาย จึงทำให้ Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจและเกิดภาวะขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นควรให้เลิกกิจการ บริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัท Legend Shipping Pte., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ได้มีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจต่อ จึงขอซื้อหุ้นของบริษัท Legacy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (“SGD”)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) จำนวน 140,000 หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 1 SGD ต่อหุ้นสามัญ ให้กับ Legend Shipping Pte., Ltd. ในราคา Par Value คิดเป็นมูลค่า 140,000 SGD หรือเทียบเท่า 3.45 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้มูลค่าที่จำหน่ายที่แท้จริงจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการชำระเงิน) ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า ราคาตามบัญชีของมูลค่าหุ้น ซึ่งเท่ากับ 3.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท Legacy Asia Capital Pte., Ltd. มีผลขาดทุนสะสม และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ และภาวะขาดทุนสะสมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้การเข้าทำรายการเข้าขายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกับตลาดหุ้น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.40 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน อ้างอิงงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสาม เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้าหากเป็นการจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายการเดียวกัน จะมีรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.40 ดังนั้นการเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธวารสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร